



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ฉบับที่ ๙/๒๕๖๕

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการภายหลังเทศกาลปีใหม่ ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/ว๓๗๘๗ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน และให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก นั้น

เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติม ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง คำแนะนำการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ สำหรับช่วงหลังเทศกาลปีใหม่นั้น ทางวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช จึงออกประกาศกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ งดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเข้าชั้นเรียน (On-Site) โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ตามตารางเรียน ตารางสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

๒. ให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ ผ่านระบบบริหารบุคลากร RMS และปฏิบัติงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลาโดยมิชักช้า

๓. ในกรณีที่ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับคำสั่งมอบหมายหรือแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ในวันและเวลาราชการหรือวันอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดมิให้เกิดผลเสียแก่ทางราชการ สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเวรยามกลางวัน กลางคืน และวันหยุดราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเดิม ทั้งนี้ ทุกคนต้องระมัดระวังตัวเอง โดยให้ปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก (DMHT- RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET- CQ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ และหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งให้ถือปฏิบัติตามประกาศและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุตชาย บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช